

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านที่มีต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

สมมุติฐานการศึกษา

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้ ได้แก่ ประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำนวน 13 หมู่บ้านๆ ละ 15 คน จำนวน 195 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้ ได้แก่ ประชาคมหมู่บ้านในเขตตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามานะ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวนเท่ากับ 143 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปที่เป็นข้อมูลจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ หมู่บ้านที่อาศัย

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 44 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว

ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 143 คน พบว่า



เป็นประชาคมหมู่บ้านในเขตตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำนวน 13 หมู่บ้านๆ ละ 11 คน

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้าและการลงทุน และ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริม กระตุ้นให้ประชาชนชุมชนสนใจ การดูแลรักษาสุขภาพ เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย ควรจัดงบประมาณในการจัดหน่วย ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน ปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริมการออมให้แก่ชุมชนทุกหมู่บ้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ควรมีการจัดงบประมาณ หรือบุคลากรในการดูแล ซ่อมแซมประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ควรจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาเสพยาเสพติดโดยมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชน โดยให้เยาวชนมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ควรติดตามผล จากการสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ควรนำร่องส่งเสริมการทำเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ควรรณรงค์ส่งเสริมการทำมาหากินและความสะอาดและการรักษาความสะอาดภายในชุมชน อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางควรหามาตรการและจัดสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยให้ยั่งยืนและควรวางผังการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานทุกหมู่บ้าน

อภิปรายผล

ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษานำมาอภิปรายผลดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นที่ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการพัฒนางานในทุกด้านตามบทบาทและหน้าที่ทั้งในการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาต่าง ๆ ทำให้ทุกด้านออกมาอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.88$) โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X} = 4.05$) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญในการจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนการป้องกันควบคุม ไข้ระวัง โรคติดต่อ กับประชาชนในพื้นที่ ($\bar{X} = 4.59$) อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งประชาชนหมู่บ้าน ได้เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจะดำเนินการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างจริงจัง (พิจารณาจากตารางที่ 5) หรือหากพิจารณาด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.01$) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น ($\bar{X} = 4.23$) ซึ่งเป็นส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งที่ประชาชนได้รับและเห็นว่าได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เช่น บุญพระเวศ งานสงกรานต์ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก (พิจารณาจากตารางที่ 6)

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่วนรวม เห็นว่ามีการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ วริศรา มีชัย (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ นิรันดร์ ปรีชญกุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ เขวภา ถิ่นชัยภูมิ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับ วิสูตร จงชวณิษฐ์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ ต่อการบริหารของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำแนกหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหมู่บ้านที่อาศัยอยู่เป็นการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน มีภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตเดียวกันและร่วมกันตลอดเวลา อิทธิพลของสภาพแวดล้อมพื้นที่ วิถีชีวิต และการมีส่วนร่วมกันภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในภาพรวม หรือหากพิจารณาจากตารางที่ 11 จะพบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนักหรือการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการในแต่ละด้านจนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน (ตารางที่ 2) ก็สะท้อนให้เห็นว่าองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังยาง ได้จัดให้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านและทุกหมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้จึงอาจส่งผลให้ประชาชนที่มีหมู่บ้านอาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาที่พบไม่สอดคล้องกับ วรริตรา มีชัย (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตำบลที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

- 1.1 ควรเน้นการพัฒนาในทุกด้านให้มากขึ้น เพื่อให้ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 1.2 ควรเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนและการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับฐานรากการค้า และการลงทุน
- 1.3 ควรจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรกรในพื้นที่
- 1.4 ควรส่งเสริมและเน้นการทำความเข้าใจในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากการค้าและการลงทุนให้กับหมู่บ้านใหม่ไทยเจริญซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหมู่บ้านอื่นๆ อย่างเห็น ได้ชัด
- 1.5 ควรส่งเสริมและเน้นการทำความเข้าใจในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับหมู่บ้านนาสมบูรณ์และบ้านหนองโพธิ์
- 1.6 ควรหามาตรการและจัดสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยให้ยั่งยืน
- 1.7 ควรมีการจัดงบประมาณหรือบุคลากรในการดูแล ซ่อมแซมประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 1.8 ควรส่งเสริมการออมให้แก่ชุมชนทุกหมู่บ้าน ควรติดตามผลจากการสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง
- 1.9 ควรส่งเสริม กระตุ้นให้ประชาชนชุมชนสนใจ การดูแลรักษาสุขภาพเรื่องอาหาร การออกกำลังกายและจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาแนวทางการใช้งบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างอาชีพ ให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับฐานราก การค้า และการลงทุน

2.2 ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับหมู่บ้านนาสมบูรณ์และบ้านหนองโพธิ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY